



บันทึกข้อความ

กองบริหารการพิเศษ
ที่ 0702
วันที่ 19 เม.ย. 2548
เวลา 11:00 น. เข้ารับ

ส่วนราชการ งานการประชุม กองกลาง โทร. 4610,4625,0-2942-8154

ที่ ศธ 0513.10102/ 4985 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2548

เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดรหัสวิชา การเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี การระบุนักฝึกงานในตัวอย่าง แผนการศึกษาและการกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

เรียน ประธานคณะกรรมการการศึกษา

ตามที่คณะกรรมการการศึกษา ได้พิจารณาหลักสูตรและแนวนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร หลักสูตร/รายวิชา และได้มีมติให้นำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. แนวปฏิบัติในการกำหนดรหัสรายวิชา

คณะเกษตรได้ขอเพิ่มแนวปฏิบัติในการกำหนดรหัสวิชา กรณีคณะเกษตรแยกเป็น 2 คณะ โดยผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดรหัสใหม่ให้กับคณะเกษตร กำแพงแสน คือ 026XXX-050XXX โดยให้อิสระจากบางเขนและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้

ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าขัดกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่เน้นความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และจากผลการตรวจประเมินผลของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เกี่ยวกับการเปิดสอนหลายวิทยาเขต โดยมหาวิทยาลัยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน การปรับปรุงหรือแก้ไขรายวิชาที่มีชื่อวิชาและเนื้อหารายวิชาเดียวกันให้แตกต่างกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ การกำหนดเลขรหัสที่แตกต่างกัน ถ้ารายวิชานั้น ยังคงมีชื่อวิชา และเนื้อหารายวิชาที่เหมือนกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ดังนั้น สำหรับรายวิชาที่มีชื่อวิชาเดียวกัน ควรมีเพียงวิชาเดียว กรณีที่วิชาหรือหลักสูตรที่บางเขนไม่ได้เปิดสอน โดยนำไปเปิดสอนที่วิทยาเขตอื่น ก็ควรให้วิทยาเขตนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ และหากภายหลังวิทยาเขต บางเขนจะนำไปใช้ก็ให้หารือร่วมกันและมีฐานะเป็นผู้นำไปใช้ ดังนั้น วิธีการที่แบ่งรหัสแบบนี้จึงขัดกับนโยบาย ทั้งนี้ การระบุรหัส 700 ที่วิทยาเขตกำแพงแสน ควรกลับไปเป็นเลขรหัสเดิม โดยใช้เลข 8 หลัก เพื่อให้ทราบแหล่งที่มา และเมื่อมีการปรับรายวิชา ก็ให้มีการหารือร่วมกันต่อไป รวมทั้งเมื่อมีการปรับปรุงต้องมีหลักฐาน ว่าได้ผ่านการหารือร่วมกันมาแล้ว

2. แนวปฏิบัติสำหรับการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี

2.1 ผู้บริหารหลักสูตรใหม่ดำเนินการแจ้งจำนวนนิสิตที่จะเปิดรับแก่คณะ/ภาควิชาทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องผู้สอนและเครื่องมือที่จำเป็น

2.2 กรณีที่หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงการเลือกรายวิชาที่ให้เรียนหรือยกเลิกรายวิชา ภายนอกสาขาวิชาในหลักสูตร จะต้องแจ้งแก่คณะ/ภาควิชาทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทราบ

2.3 กรณีที่ผู้บริหารหลักสูตรติดต่ออาจารย์พิเศษจากภายนอกมาสอนในรายวิชาที่มีคณะ/ภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาโดยตรง ควรให้มีกระบวนการติดต่อและประสานงานผ่านคณะ/ภาควิชา เหล่านั้นโดยตรงก่อนดำเนินการขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตร

3. การระบุ “การฝึกงาน” ในตัวอย่างแผนการศึกษา

ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเห็นควรให้ระบุ “การฝึกงาน” ไว้ในตัวอย่างแผนการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางและการวางแผนในกิจกรรมต่าง ๆ

4. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

จากเอกสารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหาร เกณฑ์ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาหารือหรือเกี่ยวกับอาจารย์ประจำหลักสูตรว่า “อาจารย์ประจำในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ และต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่งเท่านั้น” ในกรณีหากเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว แต่หากให้นับรวมทุกระดับแล้วก็จะมีความหลักสูตรที่มีจำนวนอาจารย์ประจำไม่สอดคล้องกับอาจารย์ประจำที่กำหนด และต่อไปภาควิชา/คณะอาจต้องกำหนดภาระงานการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรของภาควิชา/คณะไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบในการพิจารณาหลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามที่ได้สำเนาแนบมาพร้อมนี้

ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2548 ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการที่ประชุมคณบดี

ส่งแผนการศึกษา

วันที่ 19 เม.ย. 2548

19 เม.ย. 48.